

Số: 168 /KH-MTTQ-BTT

Lào Cai, ngày 15 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVI; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/BTGTU, ngày 29/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, các nhà đầu tư hiểu đầy đủ hơn về chương trình xây dựng nông thôn mới từ đó nhiệt tình tham gia, đóng góp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

- Cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phổ biến những kinh nghiệm, những cách làm hay của các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và giới thiệu các “*Thôn nông thôn mới*”, “*Thôn kiểu mẫu*”

đã được các huyện, thị xã, thành phố công nhận để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Là căn cứ để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn năm 2022.

2. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022 và giai đoạn 2021- 2025, các tiêu chí và các chính sách, văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan để các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia, thực hiện có hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tuyên truyền, các loại hình tuyên truyền. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, gắn với tuyên truyền nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lấy kết quả vận động để đẩy mạnh tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chú trọng tuyên truyền kết quả việc thực hiện Đề án số 01- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025. Tuyên truyền những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn tỉnh; các tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới với phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”.

1.2. Phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” cùng các phong trào và cuộc vận động do tỉnh phát động như: Phong trào “*Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững*”; cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”,... Phối kết hợp linh hoạt việc tuyên truyền các phong trào thi đua

xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cùng các phong trào thi đua khác. Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần quyết tâm, tạo niềm tin, khí thế và sức lan tỏa để thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư vào xây dựng nông thôn mới.

1.3. Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xác định người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể; xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững; người dân nông thôn có khát vọng khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững.

1.4. Nghị quyết, chương trình, đề án về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với phương châm lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực. Công tác thể chế hóa, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển vùng nông thôn đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

1.5. Thực hiện đăng ký hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao”, “Xã kiểu mẫu” và huyện đạt chuẩn nông thôn mới; những kết quả đạt được, các mô hình điển trong xây dựng nông thôn mới và giới thiệu các “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận. Việc duy trì và nâng cao chất lượng những tiêu chí các xã hoàn thành nông thôn mới; những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay trong chương trình xây dựng nông thôn mới để phổ biến và nhân rộng; biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời phê bình những nơi triển khai chậm, trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

1.6. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử, logistics, phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng, phát triển mô hình “Chợ nông sản 4.0”, “sàn giao dịch thương mại điện tử”, sàn giao dịch sản phẩm OCOP; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ liên doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển; quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp vào vùng nông thôn; tiếp nhận các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao ứng dụng trong quản lý, sản xuất, chế biến và dự tính dự báo thị trường. Quy hoạch hạ tầng gắn với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư nông thôn. Việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải lãng phí.

1.7. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tập trung hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn; Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động gắn với xây dựng Nông thôn mới, đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân trong quá trình nắm bắt, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đề cao vai trò của Nhân dân về trách nhiệm trong việc tham gia đánh giá sự hài lòng đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới.

2. Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, trong đó chú trọng các hình thức như:

2.1. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp qua thông Hội nghị tại các huyện, thị xã, thành phố; tại các xã, thị trấn; tại các buổi họp thôn bản, sinh hoạt các chi hội, tổ tuyên vận...

2.2. Tuyên truyền miễn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: Cổng Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc tỉnh; bản tin, trang thông tin điện tử của Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các trang mạng xã hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở ...

2.3. Tuyên truyền qua các phương thức khác: biên soạn và xuất bản các tài liệu tuyên truyền, ngày hội, khẩu hiệu, panô, áp phích, băng zôn, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa, sân khấu hóa văn hoá, văn nghệ, giao lưu, tọa đàm, ...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng tạo sự lan tỏa thông tin tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giao cho Ban Phong trào phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2022, đồng thời phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn tỉnh và các ngành cung cấp tài liệu tuyên truyền về các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Mặt trận các xã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các huyện, xã, thôn về cuộc vận động theo nội dung, chương trình (có kế hoạch cụ thể riêng).

- Giúp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, đôn đốc; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện chương trình xây

dựng nông thôn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức thành viên định kỳ hàng, quý, 6 tháng, 01 năm và báo cáo đột xuất về kết quả tuyên truyền; các gương điển hình, nhân tố mới tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng.

2. Đề nghị các tổ chức thành viên

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022 gắn với việc thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, địa phương

3. Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cung cấp đầy đủ các thông tin thiết yếu, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh – quốc phòng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, tạo sức lan tỏa trong xã hội...

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông cấp huyện phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet, hệ thống thông tin cơ sở (loa thôn bản); khai thác tốt các trang mạng xã hội để tuyên truyền có hiệu quả về Chương trình xây dựng NTM, đảm bảo công tác tuyên truyền được sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (*Báo cáo quý trước ngày 15 tháng cuối quý, 6 tháng trước ngày 10/6, một năm trước ngày 30/11*), đồng thời tổng hợp các gương điển hình, nhân tố mới tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền nhân rộng.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện; đề nghị các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Ban Phong trào MTTW;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các tổ chức thành viên;
- MTTQ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Giảng Seo Vân